

## การรับสมัคร

ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน **600** บาท ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ที่ธนาคารทหารไทย (มหาชน) จำกัด แล้วนำไปนำฝากเขียน ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ตัวบรรจง) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

**1. สมัครด้วยตนเอง** ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา **9.00-15.00** น. ยกเว้นวันพระ-วันหยุดที่สบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

**2. สมัครทางไปรษณีย์** ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมาที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ตู้ ป.ณ. **1076** ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ **10903** โดยประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ **26** มกราคม **2561** หากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง หากผู้สมัครส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หลังจากวันที่ **26** มกราคม **2561** จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ จะไม่คืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

## หลักฐานการสมัคร

- สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน **2** ชุด
- สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน **2** ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด **1"** จำนวน **2** รูป
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน **2** ชุด (ต้นฉบับและสำเนา)
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน **2** ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน **2** ชุด

## ค่าธรรมเนียมการศึกษา

<b>ปีที่ 1</b>	ภาคต้น	ประมาณ	<b>58,390</b> บาท
	ภาคปลาย	ประมาณ	<b>25,890</b> บาท
<b>ปีที่ 2</b>	ภาคต้น	ประมาณ	<b>32,790</b> บาท
	ภาคปลาย	ประมาณ	<b>19,490</b> บาท
		รวมประมาณ	<b>136,560</b> บาท

## กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัคร	4 ธ.ค. 60 - 11 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	26 ก.พ. 61
สอบสัมภาษณ์	10 มี.ค. 61
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	30 เม.ย. 61
รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน	1 - 10 มิ.ย. 61

หากผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารในการสมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วน ศูนย์ฯจะไม่ดำเนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด พร้อมทั้งไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก



โครงการปริญญาโท  
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน  
ประจำปีการศึกษา **2561**

เปิดภาคเรียน  
วันเสาร์ที่ **4** สิงหาคม **2561**

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ



โทร **02-9428413**  
**02-9428200-45** ต่อ **1884** หรือ **1527**  
หรือ  
<http://www.edu.ku.ac.th>

## โครงการปริญญาโท

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ  
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ จะช่วยให้ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ และพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อนำความรู้ ความสามารถมาช่วยเหลือ ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรมีจุดเด่นคือการผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จ และด้วยข้อบังคับของกฎกระทรวงที่ได้ประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 กำหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษา มีหน้าที่จัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรม แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยที่ครูเหล่านั้นบางคน ไม่ได้มีพื้นฐานหรือไม่ได้รับการอบรมทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนวมาก่อน

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตระหนักในบทบาทของการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ เพื่อเปิดโอกาส และส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาที่กำลังทำงานอยู่ หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ให้ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความชำนาญทางด้านจิตวิทยาการศึกษา การให้คำปรึกษาและการแนะแนว เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผ่านการศึกษาอย่างมีระบบ โดยไม่กระทบกระเทือนภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการปกติ

### วัตถุประสงค์

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว โดยผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและช่วยส่งเสริมจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่กำลังทำงานอยู่ หรือมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่สามารถลาศึกษาต่อได้ในภาคปกติ และเป็นการสนองนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาชาติ

### ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
ชื่อย่อ: ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

### โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า	33	หน่วยกิต
สัมมนา	2	หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ	19	หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก	12	หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ	6	หน่วยกิต

(ไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย)

### ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งภาคการศึกษาเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา ตามปฏิทินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เวลารเรียนแต่ละสัปดาห์จะเรียน 2 วัน คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

### คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

1. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
2. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา มีประสบการณ์ทำงานในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและนับอายุงานตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานมาพร้อมใบสมัคร
3. มีคุณสมบัติตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### วิธีการคัดเลือก

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากผลการศึกษา และคุณสมบัติด้านอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร  
รับจำนวน 20 คน

### ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้จากเว็บไซต์

<http://www.edu.ku.ac.th>